

แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือสิ่งแวดล้อมโดย
เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.1 มีศูนย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.2 มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือสิ่ง ชื่อศูนย์ใหม่คือ ศูนย์ทำนุบำรุง

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.3 มีการนำความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือสิ่งแวดล้อมไปบูรณา

เป้าประสงค์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหรือสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ		ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
						งบแผ่นดิน	รายได้		หลัก	รอง
1. เชิงยุทธศาสตร์	5.2มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปรับ)	1.จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน	1	1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปรับ)	1 โครงการอนุรักษ์และบำรุงรักษางานพุทธศิลป์และหัตถศิลป์ <small>อยู่ระหว่างดำเนินการ</small>		10,000	ต.ค. 61-พ.ค. 62	อ.สุภาพกรณ์ เครือระยา	คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ
					<small>ปรับชื่อเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการทำนุบำรุงงานพุทธศิลป์ล้านนาตามหลักวิชาการ</small>					
					2 โครงการให้บริการของศูนย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา: ฝึกลูกศิษย์ศิลปอาชีพ <small>ปรับชื่อเป็นโครงการให้บริการของศูนย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศิลปอาชีพ</small>	50,000	-	ก.ค.62	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ
3 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวกร. <small>อยู่ระหว่างดำเนินการ</small> 4.1)		-	ต.ค.61-ก.ย.62	อ.สุภาพกรณ์ เครือระยา	คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ					

					4	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีสำคัญของลำนานา			ด.ค.61-ก.ย.62	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการฝ่ายฯ
						-กิจกรรมดำหัวปีใหม่เมือง	10,000	เม.ย 62		รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการฝ่ายฯ
						-กิจกรรมทำบุญคณะ* (งบดำเนินการแล้ว 6.8)	6,500	มี.ค.62		รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการฝ่ายฯ
						-กิจกรรมถวายเทียน	-	ก.ค.62		รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการฝ่ายฯ
					5	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันไอโซนโลก	-	ก.ย.62		อ.พีรดา ประจักษ์การ	คณะกรรมการฝ่ายฯ
					6	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: สัปดาห์โลกสะอาด แม่โจ้สะอาด	-	ก.ย.62		อ.พีรดา ประจักษ์การ	คณะกรรมการฝ่ายฯ
					7	โครงการรักษาคูคลอง	-	ก.ย.62		อ.พีรดา ประจักษ์การ	คณะกรรมการฝ่ายฯ

					12	โครงการบูรณาการ รายวิชา ภาษาอังกฤษ (งบ อยู่) ดำเนินการแล้ว 1โครงการ		-	ด.ค. 61- พ.ค.62	หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/ พศ. สภาพร มโนวงศ์	คณะกรรมการ ฝ่าย ทำนุฯ
					13	โครงการรายวิชา บูรณาการบริการ วิชาการ /การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม (งบอยู่) ยังไม่รายงานผล		-	ด.ค. 61- พ.ค.62	พศ.ดร.วิ รัตน์ คำ ศรีจันทร์	คณะกรรมการ ฝ่าย ทำนุฯ
	5.4 มีการ เผยแพร่ ข้อมูล ทางด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อม	3.จำนวน กิจกรรมการ เผยแพร่ผลงาน ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อม (ปรับ)	1 เรื่อง	3.ส่งเสริมการเผยแพร่ ข้อมูลทางด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อม	14	โครงการจัดทำสื่อ วิทัศน์ให้ความรู้ ด้านล้านนาคดี		10,000	ด.ค. 61-พ.ค. 62	รอง คณบดี ฝ่ายบริหาร	คณะกรรมการ ฝ่าย ทำนุฯ และ สโมสร นักศึกษา
					15	โครงการจัดรายการ วิทยุ/รายการศิลป ศาสตร์บริการ วิชาการและล้านนา บรรณาการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ ดขว 5)		-	ด.ค. 61-ก.ย. 62	รอง คณบดี ฝ่าย บริหาร/อ. ดร.สุนทร คำยอด	คณะกรรมการ ฝ่าย ทำนุฯ
รวมงบประมาณ							#####	#####			

หมายเหตุ * เป็นโครงการตอบหลายตัวชี้วัด